

ปริญ เตชะมวลไววิทย์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ในปัจจุบัน โลกออนไลน์มีการโฆษณาชักชวนให้คนลงทุนหลากหลายรูปแบบและวิธี มีทั้งที่ทำโดยคนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องและไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหลายกรณีคงเป็นเรื่องยากที่ผู้ลงทุนหรือผู้ที่ถูกชักชวนจะรู้หรือสังเกตได้ เลยมีผู้ที่หลงเชื่อโอนเงินไปลงทุนและได้รับความเสียหาย ในช่วงหลังนี้พบเทรนด์การชวนไปลงทุนในต่างประเทศค่อนข้างมาก ระบุว่า เป็นหุ้นหรือตราสารการเงินในต่างประเทศ โดยมีสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตในต่างประเทศเป็นผู้ให้บริการหรืออยู่เบื้องหลัง หลายกรณีอ้างเว็บต่างประเทศและตั้งตัวแทนคนไทย ชักชวนแบบภาษาไทย หลายกรณีมีการทำเว็บภาษาไทยประกอบด้วยเพื่อให้เข้าใจง่าย ๆ ซึ่ง ก.ล.ต. ดูแล้วมีความเป็นห่วง คนไทยอาจหลงเชื่อลงทุนไปโดยไม่ได้เข้าใจรายละเอียดดี ไม่รู้ว่าเสี่ยงแค่ไหน และหากเสียหายแล้ว อาจไม่ได้รับความคุ้มครอง เพราะยากจะไปจับมือใครดม

วันนี้ที่อยากหยิบมาเตือน คือกรณีที่ชวนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ เพราะพบมีทั้งใน Facebook และเว็บไซต์ ตัวอย่างหนึ่งที่พบคือชวนให้ซื้อ CFD หรือเรียกเต็ม ๆ ว่า Contract For Difference ซึ่งคือสัญญาการซื้อขายส่วนต่าง ให้คู่สัญญาต้องชำระเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างของราคาสินค้าอ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต อาจจะอ้างอิงกับราคาทองคำ หรือน้ำมันดิบ เป็นต้น แต่ไม่มีการส่งหรือรับมอบของกันจริง ซึ่ง CFD นี้เข้าข่ายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งหากจะมีการชักชวนให้ลงทุน คนที่ทำจะต้องมีใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ก่อน

แต่สิ่งที่พบคือไม่ได้เป็นเช่นนั้น และมีการชักชวนกันอย่างแพร่หลาย สิ่งที่น่าห่วงคือ CFD นี้ใช้เงินไม่มาก แต่เสี่ยงสูงมาก โดยจะให้วางเงินประกันน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนจริง เช่น 1 ต่อ 200 ซึ่งหมายความว่า มีเงินวางประกันไว้ 100 บาท จะสามารถเก็งกำไรทองคำมูลค่า 20,000 บาทได้ แต่อย่าลืมก็เสี่ยงสูงเช่นกัน หากมูลค่าจริงของสินค้าอ้างอิงในตลาดผันผวนเพียงเล็กน้อย ก็อาจทำให้เงินประกันที่วางไว้หมด จนถูกบังคับปิดสัญญาอย่างรวดเร็วหรือขายขาดทุนค่อนข้างมาก แถมนอกจากเรื่องนี้แล้ว คนที่หลงเชื่อไปลง CFD ในต่างประเทศ ยังมีความเสี่ยงของความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเข้าไปด้วยอีก

อย่างที่เล่าข้างต้นคือ CFD เข้าข่ายธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งคนที่ทำจะต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ก่อน ไม่ว่าจะทำในประเทศหรือชวนคนไปลงทุนในต่างประเทศก็ตาม และสิ่งที่ ก.ล.ต. อนุญาตนั้นจะไม่เปิด

ให้อัตราเงินประกันต่อมูลค่าลงทุนสูงอย่างที่เขารวณ ๆ กันใน CFD ตามที่เล่าข้างต้น คือจะเปิดให้เพียงอัตรา 1 ต่อ 20 เท่านั้น และอยากย้ำว่า คนที่ชวนคนไปลงทุน CFD ถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็คือกำลังทำผิดกฎหมาย อยู่ด้วยนะครับ

สำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มาก ก็ต้องดูให้แน่ใจว่าเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขก่อน และหากสนใจลงทุน ก็ควรลงทุนกับคนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ในกรณีนี้ ก็คือบริษัทที่ได้รับอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปัจจุบันสามารถค้นหารายชื่อบริษัทได้จากเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. www.sec.or.th เพราะ ก.ล.ต. ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ให้บริการแล้วว่ามีความพร้อมในด้านระบบงานและบุคลากร สัญญาที่น่าซื้อขาย มีกติกาชัดเจน และที่สำคัญหากเกิดอะไรขึ้น ผู้ลงทุนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายครับ หรือหากถูกคนมาชักชวน ก็ควรถามผู้ที่ชักชวนว่าได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ จากหน่วยงานใด หากเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน อาทิ ในหุ้น หุ้นกู้ กองทุนรวม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก็สามารถเข้าไปเช็คได้เองในหัวข้อ license check ในเว็บ ก.ล.ต. ได้ หรือหากฟังแล้วน่าสงสัยก็สามารถดูได้ว่า ใข้รายชื่อที่ ก.ล.ต. ขึ้นเตือนไว้บนเว็บ ใน alert list หรือไม่เช่นกัน

ปัจจุบันมีทางเลือกในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ก่อนลงทุน ควรศึกษาและเข้าใจก่อน นำเงินไปลงทุน อย่างน้อยเลือกลงทุนกับบริษัทและตราสารการเงินที่มีหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อลดความเสี่ยงของเรานะครับ หากผู้ลงทุนท่านใดอยากหาความรู้ หรือพบรูปแบบการชักชวนที่น่าสงสัย สามารถชี้เบาะแสได้ที่โทรศัพท์ 1207 หรือ email: info@sec.or.th
